



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 22 มูลค่าข่าว 164,182.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘หมออุดม’สั่งการบ้านเลขากกอ.คนใหม่

ศ.นพ.อุดม ลชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปเร่งดำเนินการ 4 เรื่องหลักได้แก่ 1.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วนของมหาวิทยาลัย คือ ให้มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้ และเปิดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น 2.การเตรียมการเรื่องเครดิตแบงก์และเทียบหน่วยกิตความรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจของมหาวิทยาลัยใดก็ได้ เช่น เด็กสนใจเรียนวิชาการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น และเมื่อจบการศึกษาจะต้องนำแต่ละรายวิชาที่เรียนมาวิเคราะห์ว่ามีเรียนกลุ่มวิชาใด และเรียนของมหาวิทยาลัยไหนมากที่สุดก็ใช้ชื่อปริญญาสาขาของมหาวิทยาลัยนั้น 3.การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์มากขึ้น

นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องที่ 4. สกอ.จะต้องไปช่วยดูเรื่องของการประเมินภาระงานการเรียนการสอนของอาจารย์ ที่ไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่จะต้องคิดเวลาในการไปทำงานกับภาคเอกชนให้ถือว่าเป็นเวลาการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ เลขาธิการ กกอ. จะต้องสรุปเรื่องทั้งหมดเสนอ กกอ. พิจารณา และควรทำให้เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การศึกษาของประเทศ

ต่อคำถามว่า หากเปิดให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยใดก็ได้ จะมีผลกระทบต่อสภาวิชาชีพ หรือไม่ ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า สภาวิชาชีพมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา แต่สภาวิชาชีพควรดูคุณภาพมาตรฐานในช่วงปลายนี้ ตนเชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเตรียมคนที่ดีที่สุด หากจบการศึกษาแล้วนักศึกษาไม่สามารถผ่านการวัดคุณภาพของสภาวิชาชีพได้ ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเสียชื่อ.